

Số: 186 /TB-ACSV-KD

V/v: Thông báo về việc bổ sung giấy ủy
quyền/giấy giới thiệu khi làm thủ tục gửi hàng

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) gửi lời chào trân trọng tới Quý khách hàng và cảm ơn sự hợp tác của Quý khách trong thời gian qua.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng và đảm bảo thủ tục tiếp nhận hàng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam trân trọng thông báo về việc bổ sung giấy tờ khi làm thủ tục gửi hàng tại Nhà ga hàng hóa Nội Bài (sau đây gọi là kho hàng) với nội dung chi tiết như sau:

1. Loại giấy tờ cần bổ sung

Người thay mặt/đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan (người ký tên tại ô “Người gửi hàng” trên tờ Hướng dẫn gửi hàng – SLI) thực hiện các thủ tục gửi hàng tại kho hàng phải là người được tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan giới thiệu hoặc ủy quyền. Doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan là người gửi hàng (shipper) đứng tên trên tờ Hướng dẫn gửi hàng cần cung cấp Giấy giới thiệu cho người thay mặt/đại diện của đơn vị mình hoặc cung cấp Giấy ủy quyền cho bên thứ hai để thực hiện thủ tục gửi hàng.

Người thay mặt/đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thực hiện thủ tục gửi hàng tại kho hàng vui lòng xuất trình Giấy tờ tùy thân (CMT/CCCD) và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền cho bộ phận tiếp nhận hàng của ACSV. Lưu ý, thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân phải trùng khớp với thông tin cá nhân trên Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền tương ứng.

2. Thời gian áp dụng: Kể từ 00h00 ngày 15/03/2023.

ACSV xin gửi tới Quý khách hàng địa chỉ truy cập biểu mẫu Giấy giới thiệu dài hạn/Giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc đăng ký làm thủ tục gửi hàng tại kho hàng: <https://www.acsv.com.vn/bieu-mau-su-dung-dich-vu/bieu-mau-su-dung-dich-vu-10818.html>

Đối với trường hợp Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền đã được Quý khách hàng gửi cho ACSV trước ngày 15/03/2023 vẫn còn hiệu lực áp dụng.

ACSV kính mong nhận được sự hợp tác và phối hợp thực hiện của Quý khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng cần có thêm thông tin hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng Điều hành khai thác của ACSV theo thông tin sau:

Email: ops.onduty@acsv.com.vn

Hotline: 094 363 8898

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Văn Sáng